

Số: /BC-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ**

**Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19  
đối với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định**

**I. Tác động của dịch Covid-19 đối với kinh tế Việt Nam**

**1. Tình hình dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam**

Đến thời điểm hiện nay (tháng 6/2020), tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới diễn biến ngày càng phức tạp, gia tăng cao ở Mỹ và các nước Châu Âu. Tại Châu Á, xuất hiện nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ hai đang diễn ra, đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc. Đối với khu vực Đông Nam Á, ghi nhận số ca mắc cao nhất tại các nước Indonesia, Malaysia...

Việt Nam đã triển khai rất tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, được nhiều chuyên gia, tổ chức quốc tế công nhận. Tình hình dịch bệnh trong nước đã sớm được khống chế, khả năng lây nhiễm trong cộng đồng hầu như không có. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ vẫn đang tổ chức đưa người Việt Nam ở các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch về nước; cho phép đón các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài vào làm việc; từng bước nới lỏng du lịch..., mặt khác có một số người nhập cảnh trái phép bằng đường bộ từ Trung Quốc, Lào, Campuchia về nước nên vẫn có nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập vào trong nước. Do đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể kéo dài, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc, tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân.

**2. Tác động của dịch Covid-19 đối với kinh tế xã hội Việt Nam**

Dịch Covid-19 đã tác động lớn đến nền kinh tế nước ta. Những tháng đầu năm 2020, Dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội, ảnh hưởng tới tâm lý, đời sống người dân; gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu thông; làm đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực; nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng; làm gia tăng thất nghiệp, gây mất việc làm trong ngắn hạn.

Bước sang tháng 5, kinh tế Việt Nam phục hồi khá nhanh, mạnh. Hoạt động sản xuất công nghiệp có tín hiệu phục hồi so với tháng trước khi hoạt động

kinh tế-xã hội được khôi phục. Chỉ số IIP tháng 5 tăng 11,2% so với tháng trước. Chỉ số PMI đã tăng 10 điểm trong tháng 5/2020, một trong những mức tăng cao nhất của khu vực Đông Nam Á. Hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ có xu hướng tăng trở lại, tăng 26,9% so tháng trước. Giải ngân vốn đầu tư công tăng 17,5%, thể hiện bước đầu có chuyển động. Thu hút vốn FDI dần cải thiện, phục hồi nhẹ, vốn đăng ký 5 tháng đầu năm đạt 13,9%. Trong tháng 5, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn.

Hình ảnh, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Việt Nam đứng thứ 12/66 nền kinh tế mới nổi về sức khỏe tài chính, theo xếp hạng của The Economist. Tuy nhiên, Việt Nam không được chủ quan, tiếp tục kiểm soát tốt dịch COVID-19, nhất là lực lượng trên tuyến biên giới, đường mòn, lối mở, các cửa khẩu. Việt Nam còn đối diện các rủi ro, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên toàn cầu. Tăng trưởng tuy đạt mức khá nhưng nhìn chung chưa đạt yêu cầu. Công nghiệp giảm do chuỗi cung ứng gặp trở ngại. Nông nghiệp gặp khó khăn do thời tiết nắng hạn. Áp lực lạm phát vẫn còn khi mặt bằng giá nhóm hàng hóa thiết yếu còn cao...

Chính phủ trình Quốc hội 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế. Thứ nhất, trong điều kiện Việt Nam cơ bản không chế dịch từ nửa cuối tháng 4, đồng thời các quốc gia là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam không chế dịch trong quý 3, thị trường quốc tế phục hồi tốt thì dự kiến GDP có thể tăng 4,4 - 5,2% và phân đầu đạt 5,4%.

Thứ hai, nếu các đối tác thương mại, đầu tư quan trọng với Việt Nam không chế dịch trong quý 4 thì dự kiến GDP chỉ tăng 3,6 - 4,4%. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và bùng phát trở lại, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, GDP có thể tăng trưởng thấp hơn mức này.

## **II. Tác động của dịch Covid-19 đối với tỉnh Bình Định**

### **1. Tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa phương**

Bình Định là một trong các tỉnh không ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, dưới tác động của diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của Dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước, kinh tế - xã hội của Bình Định cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, cụ thể:

#### **1.1. Về mặt kinh tế:**

**Tổng sản phẩm địa phương** (GRDP theo giá so sánh 2010) tăng 2,01% so cùng kỳ, trong đó: Nông, lâm thủy sản tăng 1,84%, công nghiệp và Xây dựng tăng 8,1%, dịch vụ giảm 1,72% và thuế trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,54%. Mức tăng này thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2019 (thấp hơn 4,25% so với cùng kỳ), trong đó sự ảnh hưởng của Covid-19 đến tốc độ tăng của ngành dịch

vụ rất mạnh (6 tháng đầu năm 2019 tốc độ tăng của ngành dịch vụ là 7,39%, 6 tháng đầu năm 2020 giảm 1,72%). Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 6 tháng đầu năm 2019	U' TH 6 tháng đầu năm 2020	U' TH 6 tháng 2020 so với cùng kỳ (%)
<b>1. GRDP theo giá so sánh 2010</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>22.159,8</b>	<b>22.605,2</b>	<b>102,01</b>
Nông, lâm nghiệp và thủy sản	"	6.502,1	6.622,1	101,84
Công nghiệp và Xây dựng	"	5.454,5	5.896,4	108,10
Dịch vụ	"	9.255,2	9.095,7	98,28
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm	"	948,0	991,0	104,54
<b>2. Tốc độ tăng trưởng GRDP theo giá so sánh 2010</b>	<b>%</b>	<b>106,26</b>	<b>102,01</b>	<b>-4,25</b>
Nông, lâm nghiệp và thủy sản	"	103,79	101,84	-1,95
Công nghiệp và Xây dựng	"	107,51	108,10	0,59
Dịch vụ	"	107,39	98,28	-9,11
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm	"	105,62	104,54	-1,08

**a) Sản xuất nông, lâm – thủy sản:**

Có thể nói, nông, lâm – thủy sản là ngành ít chịu ảnh hưởng của Dịch Covid-19 nhất, chủ yếu bị ảnh hưởng do việc kiểm soát biên giới đã gây ra nhiều khó khăn cho các sản phẩm nông nghiệp như trái cây (dưa hấu) và hải sản, nhìn chung tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) của ngành trong 6 tháng đầu năm 2020 cũng không đáng kể (tăng 1,7% so cùng kỳ), trong đó giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp tăng 1,9%, lâm nghiệp tăng 4,2% và thủy sản sản tăng 1,1%.

**b) Sản xuất Công nghiệp:**

Có thể nói rằng tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 còn nhiều khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn về nguồn cung ứng nguyên, phụ liệu đầu vào cho sản xuất. Về cơ bản, khó khăn về nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến chế tạo gặp phải trong thời gian từ đầu năm đến nay vẫn chủ yếu là nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp của tỉnh có nguồn nguyên liệu để sản xuất lại gặp khó khăn mới về thị trường tiêu thụ khi dịch bệnh lây lan rộng trên toàn cầu đã dẫn đến lượng tồn kho cao tại các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh (gỗ, may mặc, thủy sản...). Hiện tại, xu hướng chính là các doanh nghiệp bị giãn thời gian giao hàng, hoãn các đơn hàng trong tháng 4, tháng 5 và tạm chưa có đơn hàng mới của năm 2020. Ước tính 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng

3,86%, giảm 3,84 điểm % so với mức tăng cùng kỳ (6 tháng đầu năm 2019 tăng 7,7%). Cụ thể một số ngành chủ yếu như sau:

+ *Ngành dệt may – da giày*: Các nhà máy sản xuất hàng dệt may- da giày trên địa bàn tỉnh phần lớn nhập khẩu nguyên phụ liệu từ thị trường Trung Quốc (đặc biệt ngành da giày phụ thuộc gần 70-80%, do giá nên không thể thay thế thị trường khác), nhưng do dịch Covid-19, trong thời gian do dịch bệnh Covid-19 gây ra, các đối tác Trung Quốc vẫn chưa hoạt động trở lại, nên các nhà máy bị thiếu nguyên phụ liệu để sản xuất cho các đơn hàng dệt may, da giày cho các đơn hàng từ tháng 4-5/2020, đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các DN của ngành này, sản lượng giày dép trong 6 tháng đầu năm 2020 ước giảm 53,8% so với cùng kỳ (Công ty CP Giày Bình Định trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh đã duy trì cho khoảng 30% công nhân đi làm, các đơn hàng ký kết với thị trường Châu Âu, Mỹ phải hoãn lại do thiếu nguyên liệu, ảnh hưởng nghiêm trọng SXKD của Công ty giày).

+ *Ngành thủy sản*: Hiện nay, ngành thủy sản của tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng do bị “Thẻ vàng” của EC (cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định). Mặc dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực và thực hiện các giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ “thẻ vàng” thủy sản của EC nhưng đến nay Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng vẫn chưa tháo gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản; đối với sản phẩm cá, tôm đông lạnh thị trường tiêu thụ chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước Tây Âu... (đây là những quốc gia trở thành tâm dịch Covid-19) các giao dịch mua bán diễn ra rất chậm (trừ các đơn hàng đã ký kết) đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các DN sản xuất và kinh doanh thủy hải sản trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, KNXK của ngành thủy sản ước giảm 25,5% so với cùng kỳ.

+ *Sản phẩm tinh bột sắn*: Thị trường chính Trung Quốc trong thời gian do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sản phẩm chưa xuất bán được, tồn kho sản phẩm ngày càng tăng, ảnh hưởng đến các DN sản xuất và chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh; các DN phải duy trì sản xuất để lưu kho để đảm bảo hàm lượng bột trong củ sắn tươi và hỗ trợ người trồng sắn thu hồi vốn tiếp tục trồng sắn phục vụ các vụ mùa tới.

+ *Sữa tươi các loại*: do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng đã tác động đến ngành chế biến sữa, việc cho học sinh nghỉ học thời gian dài đã kéo theo sản lượng sữa học đường bị cắt giảm ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ sữa của Nhà máy Sữa Bình Định kéo theo sản lượng sản xuất ước giảm 8,74% so với cùng kỳ.

+ *Bia tươi và bia đóng chai*: Do ảnh hưởng dịch Covid-19, các lễ hội, hội nghị, hội thảo giảm và Chính phủ ban hành Nghị định 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 nên người tiêu dùng hạn chế sử dụng bia rượu, ảnh hưởng nhiều đến sản lượng sản xuất (-4,6%) và tiêu thụ.

+ *Ngành chế biến gỗ*: nguyên liệu sản xuất đồ gỗ của tỉnh chủ yếu sử dụng từ rừng trồng trong nước, số còn lại nhập từ châu Âu, Mỹ, các nước ngoài vùng dịch nên ít bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong thời gian do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các khách hàng nước ngoài không đến nhà máy vì sợ cách ly và lo ngại dịch bệnh, do vậy các nhà máy phải tự kiểm hàng, tự chịu trách nhiệm về hàng hóa xuất khẩu, bên cạnh đó, hiện nay tình trạng lây lan dịch vẫn còn đang diễn ra tại Châu Âu và Hoa Kỳ,... ảnh hưởng đến khả năng nhận hàng và tiêu thụ đồ gỗ và tìm kiếm các đơn hàng mới tại các thị trường lớn này. Đối với sản phẩm Dăm gỗ, trong số các nhà máy lớn của Trung Quốc, có 2 nhà máy tạm thời ngừng dỡ hàng, 1 số cảng khác của các nhà máy ở Trung Quốc có nhập hàng nhưng tốc độ dỡ hàng chậm. Nhiều Công ty đã sản xuất cầm chừng, giảm lượng hàng tồn, tránh bị ép giá... ảnh hưởng đầu ra sản phẩm dăm gỗ của các DN tỉnh Bình Định.

+ *Ngành chế biến đá xây dựng* vì thị trường tiềm năng là Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đã hoãn Hội chợ lớn nhất của ngành đá là Hội chợ Hạ Môn, nên các DN ngành đá nói chung không thể tìm kiếm đơn hàng cũng như khách hàng mới, ảnh hưởng cực kỳ nặng nề đến hoạt động của các DN ngành đá trên địa bàn tỉnh, sản lượng sản xuất sản phẩm đá ốp lát chỉ tăng 3,9% so với cùng kỳ.

### ***c) Thương mại, dịch vụ, tài chính***

#### ***- Các hoạt động thương mại, du lịch trên địa bàn tỉnh:***

+ Những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cuộc sống người dân bị đảo lộn, Bên cạnh những chính sách, chỉ đạo của Nhà nước nhằm ngăn chặn, kiểm soát bệnh dịch, tâm lý hoang mang lo lắng của người dân đã thay đổi thói quen và hành vi tiêu dùng hàng ngày; người tiêu dùng đã tránh mua sắm ở nơi công cộng, tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và doanh thu từ dịch vụ tiêu dùng giảm đáng kể. Dịch bệnh cũng tác động mạnh mẽ đến các mô hình kinh doanh. Hầu hết các cửa hàng đang cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh bằng cách cung cấp các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và quảng bá dịch vụ giao hàng tận nhà.

+ Sau khi thực hiện Chỉ thị hết cách ly toàn xã hội, hoạt động thương mại dịch vụ đã hoạt động trở lại bình thường. Tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh trở nên sôi động hơn. Nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giá cả hợp lý với nhiều loại mặt hàng giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, Ước tính đến 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm đáng kể, chỉ đạt 35.640,6 tỷ đồng, đạt 99,7% so cùng kỳ. Trong đó, giảm nhiều nhất là doanh thu của ngành du lịch, lữ hành, giảm 53,3%, tiếp đến là khách sạn, nhà hàng giảm 21,8%.

+ Đối với hoạt động du lịch:

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 gây ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã tạm thời đóng cửa các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú; nhà hàng; khu, điểm du lịch... từ ngày 1/4/2020 đến 15/4/2020, do đó các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định bị thiệt hại nặng nề.

Đến cuối tháng 4, tình hình dịch Covid-19 trên cả nước đã kiểm soát tốt, bước đầu ngăn chặn thành công không để lây nhiễm mới trong cộng đồng; đồng thời xác lập một “trạng thái bình thường mới”, tần suất các chuyến bay đến Bình Định dần gia tăng trở lại, nhưng tâm lý e ngại của người dân vẫn còn nên dự ước 6 tháng đầu năm Bình Định đón khoảng 1.066.261 lượt khách( trong đó, khách quốc tế ước đạt 116.235 lượt, khách nội địa ước đạt 950.026 lượt), giảm 58,8% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu đạt 1.277 tỷ đồng, giảm 54,4% so với cùng kỳ năm 2019.

- **Thu ngân sách Nhà nước** trên địa bàn ước tính 6 tháng năm 2020 đạt 4.716 tỷ đồng, đạt 47,8% dự toán năm, bằng 76,9% so cùng kỳ; trong đó, một số khoản thu chủ yếu như: Thu xuất nhập khẩu: thực hiện 300 tỷ đồng, đạt 42% so dự toán năm, bằng 83,9% so với cùng kỳ năm trước; Thu nội địa: thực hiện 4.372 tỷ đồng, đạt 48,6% so dự toán năm, bằng 75,7% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thu cổ tức lợi nhuận được chia, lợi nhuận để lại và thu xổ số kiến thiết, thực hiện thu nội địa 2.954 tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán năm, tăng 14,8% so cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân của việc giảm thu là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo dự ước của Sở Tài chính, một số hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn bị gián đoạn nên kéo theo giảm nguồn thu, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất, giảm 57,1% so cùng kỳ . Nhìn chung, tổng thu ngân sách chưa đạt kế hoạch giao và thu chưa bền vững. Cơ cấu một số khoản thu giảm so với cùng kỳ và dự kiến tình hình thu ngân sách trong những tháng tiếp theo gặp rất nhiều khó khăn.

#### **- Tài chính ngân hàng:**

+ Do tác động của dịch Covid-19, tăng trưởng tín dụng bị ảnh hưởng rõ rệt khi nhu cầu vay vốn của nhiều nhóm DN sụt giảm. Nhu cầu vay tiêu dùng như mua nhà, mua xe,... cũng được dự báo sẽ giảm mạnh do nguồn thu nhập của nhiều người dân không ổn định, bị sụt giảm. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đang phải dồn lực đánh giá, xem xét cơ cấu thời hạn trả nợ cho các khoản vay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, vừa là hỗ trợ cho khách hàng vừa là tránh phát sinh nợ xấu.

+ Tăng trưởng tín dụng trên địa bàn giảm đáng kể, dù ngân hàng đã tung ra nhiều gói tín dụng hỗ trợ DN. Theo thống kê của NHNN Chi nhánh tỉnh, nếu dịch được khống chế như hiện tại thì tăng trưởng tín dụng năm 2020 trên địa bàn sẽ đạt 5-7% so năm 2019 (mục tiêu đề ra từ đầu năm tăng trưởng tín dụng đạt từ 12-14% so với cuối năm 2019).

+ Thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã làm hàng hóa trở nên ách tắc, sản xuất kinh doanh đình trệ, hàng xuất đi không bán được hoặc nếu có đầu ra thì lại thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào do các thị trường nhập khẩu nguyên vật liệu đều dừng hoạt động, dẫn đến khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn và từ đó gia tăng tỷ lệ nợ quá hạn, gia tăng nợ xấu. Một số doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ lưu trú, ăn uống, thực phẩm, đồ uống, vận tải, dệt may, da giày, điện lạnh, du lịch, giáo dục, cùng các doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu và nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính từ nước ngoài... đều là những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh. Những doanh nghiệp trong các lĩnh vực này chiếm lượng khá lớn trong số các khách hàng của các ngân hàng, do đó, nguy cơ gia tăng nợ xấu là khó tránh khỏi. Đến 30/6/2020, nợ xấu chiếm 0,9% so với tổng dư nợ.

#### ***d) Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển***

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án là một trong những giải pháp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, giảm thiệt hại của nền kinh tế do Dịch Covid-19 gây ra. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng tổng vốn đầu tư và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giải ngân các dự án đầu tư công, thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác này, nhằm phát huy hiệu quả đồng vốn đầu tư. Đặc biệt là kịp thời ban hành nhiều giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong từng dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thủ tục đầu tư và các phát sinh khác trong quá trình thực hiện dự án.

Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn. Đơn cử, trong công tác GPMB, đã cơ bản giải quyết dứt điểm một số dự án trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa công trình vào sử dụng. Đối với chủ đầu tư, ngay từ đầu năm đã chủ động rà soát tổng kinh phí được giao, lên kế hoạch thực hiện cụ thể từng dự án, thực hiện việc cam kết giải ngân trong năm. Đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện dự án, kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn được giao cho các dự án có nhu cầu để thanh toán khối lượng hoàn thành, nhằm đảm bảo và vượt tỷ lệ vốn giải ngân theo cam kết.

Bên cạnh đó, công tác thẩm định và giải quyết hồ sơ có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng được lãnh đạo các sở, ngành quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn nhanh chóng xử lý, tạo mọi điều kiện cho chủ đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục để tiến hành lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong việc nắm bắt tình hình thực hiện của từng dự án; rà soát, trình UBND tỉnh điều chỉnh vốn đối với dự án tiến độ thực hiện chậm sang dự án có nhu cầu về vốn để thanh toán khối lượng.

Dự kiến, giá trị giải ngân vốn đầu tư XDCB đến ngày 30/6/2020 là 2.813,6 tỷ đồng, đạt 42,63% kế hoạch giao. Trong đó, một số nguồn vốn chính như sau: Vốn Trung ương đầu tư có mục tiêu có giá trị giải ngân là 614.642 triệu đồng, đạt 49,53% kế hoạch giao; Vốn Chương trình MTQG đạt 69.144 triệu đồng, đạt 14,21%; Vốn nước ngoài (ODA) có giá trị giải ngân là 598.421 triệu đồng, đạt 66,4% kế hoạch giao; Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh có giá trị giải ngân là 1.489,487 tỷ đồng, đạt 38,42% kế hoạch vốn giao (trong đó Vốn Đầu tư tập trung có giá trị giải ngân 256.986 triệu đồng, đạt 41,45% kế hoạch vốn giao; Vốn cấp quyền sử dụng đất có giá trị giải ngân 1.160,75 tỷ đồng, đạt 38,69% kế hoạch giao; vốn xổ số kiến thiết đạt 42.477 triệu đồng, đạt 36,95% kế hoạch giao.

#### ***e) Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp***

- ***Thu hút đầu tư:*** Những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 nên nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư bị ảnh hưởng, nhất là các hoạt động ngoài tỉnh và đón tiếp các đoàn vào.

Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi cả nước nói chung và Bình Định nói riêng cơ bản đã được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bình Định đã nỗ lực đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, do đó, công tác thu hút đầu tư của tỉnh thời gian qua có nhiều khởi sắc.

Tính đến cuối tháng 6 năm 2020, toàn tỉnh cấp cho 45 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư 10.057 tỷ đồng và 01 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 434.782 USD. Tính đến nay, cả tỉnh hiện có 81 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 628,19 triệu USD; trong đó có 33 dự án trong KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 490,7 triệu USD và 48 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 237,49 triệu USD.

Để kịp thời đón các làn sóng đầu tư FDI từ các quốc gia trên thế giới và tiếp cận với các doanh nghiệp FDI đang tìm kiếm thị trường đầu tư mới sau dịch bệnh, Bình Định đang đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chuẩn bị một số quỹ đất để kêu gọi đầu tư. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường hỗ trợ hiệu quả các nhà đầu tư tại chỗ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết nhanh, kịp thời các thủ tục đầu tư nhằm tạo môi trường thông thoáng, minh bạch. Đẩy mạnh đăng ký kinh doanh trực tuyến, đăng ký kinh doanh tại nhà nhằm giảm chi phí, sớm đưa doanh nghiệp gia nhập thị trường.

- ***Phát triển doanh nghiệp:*** Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 460 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3,3% so với cùng kỳ; số vốn đăng ký 3.300 tỷ đồng, tăng 8,5% so cùng kỳ. Cấp đăng ký cho 190 Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh; đăng ký thay đổi khoảng 1.236 doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD. Do chịu tác động của dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh giải thể và chấm dứt hoạt động 100 trường hợp; tạm ngừng hoạt động 320 trường hợp, hoạt động trở lại 110 doanh nghiệp. Nhìn



chung, số doanh nghiệp giải thể không tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng khá mạnh (tăng 122 trường hợp tương đương 61,6% so với cùng kỳ năm 2019).

## **1.2. Về văn hóa – xã hội:**

- Những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 lan rộng trên thế giới, Việt Nam liên tục ghi nhận những ca mắc mới, do vậy, ngay từ đầu năm các trường học đã phải tạm thời đóng cửa kể từ trước Tết Nguyên đán do lo ngại về sự bùng phát dịch. Tuy đóng cửa nhưng một số trường vẫn cần chi trả nhiều chi phí nhất là các trường ngoài công lập, có nguy cơ dẫn đến phá sản vì thu chi không cân đối; giáo viên và cán bộ tại một số trường thất nghiệp trong ngắn hạn; gây xáo trộn lớn với người dân khi công việc của nhiều phụ huynh bị ảnh hưởng do không thể gửi con đến trường. Tuy nhiên, đến đầu tháng 5, cả nước sau thời gian dài không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, các trường đã trở lại hoạt động bình thường.

- Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp những tháng đầu năm 2020, tỉnh đã tích cực chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng; tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế... tại các khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh trong thời gian dịch Covid-19 (hiện nay, các cơ sở đã dự trữ cơ số thuốc đủ sử dụng ít nhất 03 tháng). Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn cung cấp đầy đủ các loại dịch vụ y tế phục vụ đầy đủ nhu cầu của người dân trong tỉnh đến khám và điều trị.

- Về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Đến nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác công tác hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 với tổng cộng 243.128 nghìn người, tổng số tiền hỗ trợ là 257,5 tỷ đồng. Đang tiếp tục rà soát 03 nhóm đối tượng còn lại, gồm: Hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, để xem xét phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp Tỉnh Đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh và các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo, người lao động, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh... gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, như tổ chức cây ATM gạo, điem phát gạo miễn phí, đi thăm, tặng quà, tiền... góp phần giúp người dân trên địa bàn tỉnh giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh

*Do vậy, căn cứ nhận định dự báo của của các sở, cơ quan thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nói chung; thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua; báo cáo sơ bộ về tác động của Covid-19 của các ngành, có thể đánh giá mức độ chịu ảnh hưởng của một số ngành chủ yếu như sau:*

<b>Ngành</b>	<b>Ảnh hưởng Covid-19</b>
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản	Giảm nhẹ
Khai khoáng	Giảm nhẹ
Công nghiệp chế biến, chế tạo	Giảm rất mạnh
<b>Ngành</b>	<b>Ảnh hưởng Covid-19</b>
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước	Ít chịu ảnh hưởng
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải	Ít chịu ảnh hưởng
Xây dựng	Tăng nhẹ
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy	Giảm
Vận tải kho bãi	Giảm mạnh
Dịch vụ lưu trú và ăn uống	Giảm rất mạnh
Thông tin và truyền thông	Tăng nhẹ
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm	Giảm nhẹ
Hoạt động kinh doanh bất động sản	Giảm nhẹ
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ	Ít chịu ảnh hưởng
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ	Giảm
Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT-XH, QLNN, ANQP	Giảm nhẹ
Giáo dục và đào tạo	Giảm
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội	Tăng nhẹ
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí	Giảm rất mạnh
Hoạt động dịch vụ khác	Giảm rất mạnh
Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình	Giảm

## 2. Dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng và năm 2020:

Hiện tại, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, bước đầu ngăn chặn thành công không để lây nhiễm mới trong cộng đồng. Bình Định là địa phương không ghi nhận trường hợp dịch Covid-19 nên dự kiến ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với tỉnh không biến động nhiều. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các ngành, Cục Thống kê dự ước kết quả đạt được 6 tháng đầu năm và cả năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo 2 phương án sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (phương án thấp)	6 tháng đầu năm 2020	Phương án 1		Phương án 2 (phương án chọn)	
			Ước thực hiện 2020	Số với KH 2020	Ước thực hiện 2020	Số với KH 2020
<b>GRDP (giá so sánh) (tỷ đồng)</b>	<b>51.290</b>	<b>22.605</b>	<b>50.123</b>	<b>-1.167</b>	<b>50.227</b>	<b>-1.064</b>
Nông, Lâm, Thủy sản	13.764	6.622	13.679	-85	<b>13.679</b>	<b>-85</b>
Công nghiệp, Xây dựng	14.377	5.896	14.214	-163	<b>14.255</b>	<b>-122</b>
Trong đó: Công nghiệp	9.216	4.263	9.140	-76	<b>9.171</b>	<b>-45</b>
Dịch vụ	20.828	9.096	19.938	-890	<b>20.000</b>	<b>-828</b>
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm	2.321	991	2.293	-28	<b>2.293</b>	<b>-28</b>
<b>Tốc độ tăng GRDP(%)</b>	<b>107</b>	<b>102,01</b>	<b>104,5</b>	<b>64,53</b>	<b>104,7</b>	<b>68</b>
Nông, Lâm, Thủy sản	103,3	101,84	102,8	83,61	102,8	84
Công nghiệp, Xây dựng	109,3	108,1	108,2	87,76	108,5	91
Trong đó: Công nghiệp	109	108,53	108,2	90,77	108,5	95
Dịch vụ	107,6	98,28	103,1	40,78	103,4	45
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm	110,1	104,54	105,9	58,11	105,9	58
<b>Thu ngân sách (tỷ đồng)</b>	<b>9.859,90</b>	<b>4.716</b>	<b>11.986</b>	121,56	<b>11.986</b>	121,56
<b>Chỉ số phát triển công nghiệp (%)</b>	<b>8,5</b>	<b>5,14</b>	<b>6</b>	70,59	<b>6</b>	70,59
<b>Tổng kim ngạch xuất khẩu (Triệu USD)</b>	<b>970</b>	<b>520,2</b>	<b>970</b>	100	<b>970</b>	100
<b>Lượng khách du lịch (lượt khách)</b>	<b>5,5</b>	<b>1,07</b>	<b>2,89</b>	52,55	<b>2,89</b>	52,55
<b>Tổng doanh thu du lịch(Tỷ đồng)</b>	<b>10.000</b>	<b>1.277</b>	<b>3.253</b>	32,53	<b>3.253</b>	32,53

## II. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020:

### 1. Mục tiêu tổng quát:

- **Mục tiêu:** Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh khó lường. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- **Chỉ tiêu:** Sản phẩm tổng sản phẩm địa phương (GRDP) năm 2020 tăng 4,7%, trong đó Nông – lâm – thủy sản tăng 2,8%, Công nghiệp – xây dựng tăng 8,5%, Dịch vụ tăng 3,4% và thuế trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,9%.

## **2. Nhiệm vụ và giải pháp:**

a) Các Sở, ban, cơ quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 34 và 36/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tất cả các cấp, các ngành cần bám sát Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thủ trưởng các sở, ban, cơ quan của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm thật cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của ngành, đơn vị mình.

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ổn định thị trường:

- Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguyên liệu phục vụ sản xuất đối với một số doanh nghiệp may mặc, da giày, lắp ráp thiết bị...; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm các thị trường mới nhằm thay thế các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đang bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhằm đảm bảo giá trị xuất khẩu. Tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy Sữa Quy Nhơn; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các dự án phong điện, điện mặt trời và các dự án sản xuất công nghiệp khác đang đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh sớm hoàn thành, đi vào hoạt động. Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. *Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2020 tăng 6,2%.*

- Theo dõi diễn biến tình hình thị trường, phối hợp với các doanh nghiệp triển khai các biện pháp để hỗ trợ, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; đề nghị các doanh nghiệp cam kết bình ổn giá hàng hóa thiết yếu; đề xuất phương án tổ chức phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá để trục lợi, đặc biệt là đối với các mặt hàng phục vụ chống dịch (như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế) và các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân. Đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng trong giai đoạn hiện nay và phải được tập trung ưu tiên thực hiện với quyết tâm cao

- Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, đa dạng hóa các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích cực khai thác cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do (FTA), giải pháp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân trong mùa khô năm 2020. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi và các dịch bệnh khác trên gia súc, gia cầm và các biện pháp bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, khai thác gỗ, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hoạt động khai thác thủy sản gắn với các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tiếp tục nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ và các giải pháp về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. *Phần đầu giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản (giá ss 2010) cả năm tăng 2,7% so cùng kỳ.*

- Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, cung cấp thông tin các đối tác và thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản thay thế thị trường Trung Quốc và các nước đang có dịch bệnh. Tiếp tục phát động các chương trình, giải pháp, “giải cứu nông sản” để hỗ trợ người nông dân tiêu thụ sản phẩm trong thời gian khó khăn.

- Đẩy mạnh tái cơ cấu các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, tạo ra sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng, hữu cơ, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm.

d) Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tỉnh:

- Tổ chức các chương trình sự kiện quảng bá du lịch Bình Định mang tầm quốc gia nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch đối với các thị trường đang có tốc độ

tăng trưởng để khôi phục kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và ngành du lịch nói riêng.

- Chỉ đạo Hiệp hội Du lịch Bình Định tiếp tục triển khai Kế hoạch Chương trình kích cầu du lịch Quy Nhơn - Bình Định hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” nhằm khôi phục phát triển du lịch Bình Định. Tổ chức Chương trình Giới thiệu điểm đến nhằm triển khai hoạt động liên minh kích cầu du lịch 4 tỉnh Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk và dự kiến mở rộng thêm 2 tỉnh Quảng Ngãi, Kom Tum. tiếp tục hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, đẩy mạnh hoạt động quảng bá du lịch Quy Nhơn - Bình Định là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn; tăng cường liên kết với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các tỉnh, thành, doanh nghiệp để tạo chuỗi sản phẩm liên kết thu hút các thị trường khách du lịch nội địa; vận động các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham gia chương trình kích cầu theo hướng giảm giá nhưng vẫn giữ vững chất lượng phục vụ... khắc phục khó khăn và tận dụng những thuận lợi để phục hồi và phát triển du lịch của tỉnh Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy thế mạnh của mình, nâng chất lượng cơ sở vật chất, chất lượng nhân lực, từ đó nâng cao sản phẩm du lịch để hướng đến phát triển bền vững....

e) Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ kinh doanh theo quy định; đồng thời kết hợp triển khai các biện pháp nắm bắt tình hình, động viên, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá công tác thuế, việc quản lý, sử dụng chứng từ điện tử, nộp thuế điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế.

- Xem xét không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời có biện pháp không để doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước để trục lợi bất chính hoặc gây cản trở, đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, doanh nghiệp.

- Tiến hành phân tích, đánh giá và xác định số thuế phải thu so với dự toán năm 2020 và kết quả thực hiện dự toán 6 tháng năm 2020 để từ đó có giải pháp thực hiện dự toán thu quý II và cả năm 2020; đồng thời, dự kiến số thu từng sắc thuế trên từng địa bàn để triển khai nhiệm vụ thu đến các đơn vị, cán bộ quản lý thu. Bên cạnh đó, dự báo tình hình sụt giảm nguồn thu do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 (kể cả các nguồn thu do thực hiện chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh), đề đề xuất kế hoạch khai thác triệt để các nguồn thu có khả năng khai thác được nhằm bù đắp các

khoản thu bị giảm, phân đầu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 được HĐND giao.

g) Sở Tài chính

- Có kế hoạch khai thác triệt để các nguồn thu có khả năng khai thác được nhằm bù đắp các khoản thu bị giảm, phân đầu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 được HĐND giao.

- Tiếp tục chủ động rà soát, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên chưa thật sự cần thiết, điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tuân thủ dự toán ngân sách đã được HĐND tỉnh quyết định.

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ về công tác phát triển quỹ đất của tỉnh trong năm 2020; trong đó ưu tiên tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu đất đã được giao nhiệm vụ phát triển quỹ đất năm 2020; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục để tiến hành tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

h) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Khẩn trương đôn đốc các sở, ngành, địa phương rà soát, đề xuất các biện pháp cấp bách đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa vào sử dụng các công trình xây dựng, dự án, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh, các dự án nhà ở xã hội, chung cư thương mại, các công trình y tế, giáo dục... nhằm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn trong xã hội, đóng góp vào tăng trưởng GRDP của địa phương; rà soát các công trình, dự án đã có trong kế hoạch 2020 nhưng chưa thật sự cần thiết, chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư để cắt giảm hoặc điều chuyển nguồn vốn sang các công trình quan trọng, cần thiết khác trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Tập trung thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tận dụng tốt cơ hội phát triển sau khi dịch bệnh được kiểm soát; đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các dự án đã được cấp phép đầu tư triển khai theo tiến độ; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

k) Sở Lao động Thương binh và xã hội chủ trì thực hiện các chính sách hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh: Khẩn trương rà soát các nhóm đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, để kịp thời triển khai thực hiện công tác hỗ trợ theo chủ trương của Trung ương. Trước hết, ưu tiên đề xuất giải quyết hỗ trợ ngay cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công cách mạng, người lao động bị

ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp đóng cửa, không hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, thu hẹp sản xuất.

1) Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Định: Chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại đến các khách hàng vay vốn. Từ đó, thực hiện các biện pháp như gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung để khôi phục sản xuất, hướng dẫn các khách hàng bị rủi ro do dịch Covid-19 đủ điều kiện xử lý rủi ro lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan theo quy định; tạo điều kiện tối đa cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận và giải ngân nhanh các khoản vay thuộc các gói vay ưu đãi, hỗ trợ như: vay mua nhà ở xã hội, vay xây sửa nhà, giải quyết việc làm./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**